



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประจำเดือนตุลาคม 2564

# จดหมายข่าว

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



The Office of Academic Promotion and Registration

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ กันสมัยด้วยเทคโนโลยี

## กำหนดการยื่นและติดตามคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ

### ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ประสงค์ลงทะเบียนรายวิชาบังคับให้เรียนก่อน ให้ยื่นคำร้องขอเปิดสอนกรณีพิเศษ (คร.7) ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ภายในวันที่ 18 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 หรือ Facebook Fanpage : งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU และสามารถติดตามคำร้องในวันที่ 25 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564 โดยให้นักศึกษาดูผลสอบผลการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษาเมนูผลการลงทะเบียน ทั้งนี้ หากไม่พบผลการลงทะเบียนให้ติดต่อทาง Facebook Fanpage : งานหลักสูตรและแผนการเรียน NRRU

## กำหนดการยื่นและติดตามคำร้องขอโอนผลการเรียน

### และการเทียบโอนผลการเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564

นักศึกษาภาค กศ.ปช. ที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน (คร.20 – 22) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ยื่นคำร้องภายในวันที่ 18 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 31 ชั้น 2 โดยแนบเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ใบรายงานผลการเรียนสถานศึกษาเดิมและคำอธิบายรายวิชาจากสถาบันเดิม ยกเว้นที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทั้งนี้ ให้ติดตามคำร้องในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th>

## การเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะเสนอขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2564 ในวันที่ 28 กันยายน 2564 โดยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 2 ราย
- ระดับปริญญาโท จำนวน 13 ราย
- ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ราย

ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์อาจารย์ที่ปรึกษาโปรดแจ้งนักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://reg.nrru.ac.th/> หัวข้อ “รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้ติดตามกำหนดการรับเอกสารทางการศึกษาได้ทางเว็บไซต์ <http://apro.nrru.ac.th/> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และ Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

## กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียนตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาภาคปกติ ภาค กศ.ปช. และนักศึกษาตกค้างที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ทางเว็บไซต์ <http://tabien.nrru.ac.th/nrrureg> ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2564

ในกรณีสถานะคำร้องปรากฏ “ยกเลิกคำร้อง” เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาในรอบอนุมัติที่ผ่านมาให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบอีกครั้ง และติดตามกำหนดการประกาศรายชื่อผู้คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

## กำหนดการประเมินผู้สอนออนไลน์

ขอความอนุเคราะห์ที่ปรึกษาหมู่เรียนภาคปกติ และภาค กศ.ปช. ทุกชั้นปี ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา



เข้าประเมินผู้สอนออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2564 ทางเว็บไซต์ <http://mis.nrru.ac.th/assess/index.php> โดยนักศึกษาสามารถเข้าประเมินผู้สอนได้ในภาคการศึกษาต่อไปนี้ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เฉพาะภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 3/2563, 2/2563 และ 1/2563 (ภาคปกติและภาค กศ.ปช.)